

Tại sao nên tới khám phụ khoa tại Phòng khám Thái Hà?

Chị em – một nửa của Thế giới, hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về tính mệnh, nhất là những căn bệnh sản phụ khoa. Để có thể có được một đời sống khỏe mạnh, viên mãn nhất, các gói khám phụ khoa, như tại cơ sở y tế Đa khoa Thái Hà, là món quà tính mệnh tuyệt vời đối với họ.



Kèm theo nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, con người phải đối mặt với không ít nguy cơ về sức khỏe. Những căn bệnh về tiết là một trong số đó. Chúng thường gặp phải xem nhẹ, dẫn tới tâm lý chủ quan. Đối với phái đẹp, các căn bệnh lý về phụ khoa là đặc biệt đáng để ý. Chúng có thể gây tác động rất nhiều tới đời sống sinh hoạt. Thậm chí nếu nặng, hoàn toàn có thể gây hiểm nguy đến tính mạng.

Bệnh phụ khoa gồm những căn bệnh nào?

Căn bệnh sản phụ khoa là nhóm những căn bệnh lý ảnh hưởng tới hệ bộ phận sinh dục của chị em nữ giới. Những bệnh sản phụ khoa đáng chú ý gồm có:

- Rối loạn kinh nguyệt: Nếu cải thiện có thể tác động đến khả năng có thai
- Viêm nhiễm âm đạo: Biểu hiện ban đầu là ngứa, rát âm đạo; ra khí hư; đau khi giao hợp.
- U xơ tử cung: Là bệnh dễ xảy ra ở các chị em nữ giới đã qua mang bầu và sinh nở.
- Viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung: Là tình trạng biểu mô bên trong cổ tử cung bị lộ ra Cùng với. Dưới một thời gian, phần này sẽ mắc phải viêm, gây viêm.
- Viêm nhiễm cổ tử cung: Có thể bởi nhiều lần nguyên nhân không giống nhau, như thiếu vệ sinh, luôn thương tổn vì sảy thai, nạo thai rất nhiều lần.
- Viêm nhiễm phần phụ: Cũng tương tự như nhiễm trùng cổ tử cung, gây viêm nhiễm ống dẫn trứng, buồng trứng, hệ thống dây chằng.

Tại sao cần đi khám phụ khoa định kỳ?

Giống như mọi loại bệnh tật khác, phương châm “phòng bệnh hơn chữa trị bệnh” thường xuyên cần thiết được đề cao, trong mọi hoàn cảnh, với mọi người, không kể giới tính, lứa độ tuổi.

Những bệnh sản phụ khoa đe dọa rất nhiều lần đến đời sống và tính mệnh của đối tượng đàn bà. Không các vậy còn ảnh hưởng nhiều lần đến khả năng mang thai và sinh nở – thiên chức quan trọng đối với mọi chị em nữ giới.

Chính Bởi vậy, việc khám phụ khoa định kỳ có thể cho phái đẹp nắm được về tình trạng tính mệnh sinh sản của mình. Mọi nguy cơ đe dọa có thể được sớm nhận biết và từ đó hỗ trợ cho quá trình điều trị được xảy ra tác dụng tốt, nhanh chóng nhất. Với các bệnh nguy hiểm, việc nhận ra sớm còn là yếu tố quyết định tới khả năng điều trị khỏi và bảo vệ sức khỏe cho đối tượng.

Gói khám tại Phòng khám Thái Hà có những gì?

Để có thể chỉ ra những kết luận tổng quan về tình trạng sức khỏe sinh sản của người bệnh chị em nữ giới, trung tâm y tế Đa khoa Quốc tế Thái Hà đã thiết kế gói khám sản phụ khoa với danh mục đầy đủ những chuyên khoa nên thiết:

- Khám phụ khoa: giúp nhận biết những triệu chứng căn bệnh lý sản phụ khoa và khối u thực thể.
- Khám ngoại: giúp nhận ra các bất luôn ở vú: U vú, tiết dịch bất luôn ở núm vú,...

– những loại xét nghiệm:

+ xét nghiệm Papsmear: giúp nhận biết sớm ung thư cổ tử cung.

+ Soi dịch âm đạo: Xác định tình trạng nhiễm trùng cô bé.

+ Xét nghiệm CA-125: giúp chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư tử cung và buồng trứng.

+ Xét nghiệm CA-153: giúp chẩn đoán sớm và theo dõi tình trạng ung thư vú.

– Chẩn đoán hình ảnh:

+ Siêu âm ổ bụng: nhận biết các bất thường trong ổ bụng.

+ Siêu âm tử cung, phần phụ: nhận biết bất luân tử cung, phần phụ, buồng trứng.

+ Siêu âm tuyến vú: phát hiện bất luân tại tuyến vú.

Tại sao nên tới phòng khám Thái Hà khám phụ khoa?

Phòng khám Đa khoa Thái Hà là đơn vị y tế Cùng với công lập được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Với Địa điểm vật chất khang trang, hiện đại, phòng khám Thái Hà đã và đang là địa chỉ chăm sóc sức khỏe được đông đảo người bệnh dân tin tưởng.

Cơ sở y tế có đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ là các chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình.

Hỗ trợ cho công tác chuyên môn của họ là hệ thống các trang thiết mắc phải tiên tiến, được nhập khẩu từ những quốc gia tiên triển như Mỹ, Nhật, Đức. Các thiết bị kiểm tra, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò khả năng,...tại Thái Hà cho kết quả có độ chính xác cao, cho những bác sỹ có thể dễ dàng nhất trong việc chỉ ra những chẩn đoán và tư vấn dưới cùng.

Tất cả nhằm tạo ra một trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hoàn hảo nhất cho mọi người bệnh đến với Thái Hà.

[Top 7 bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội](#)

[Gợi ý 12 địa chỉ khám phụ khoa ở đâu tốt tại Hà Nội](#)

[Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 3 có nguy hiểm không?](#)

[15 cách giảm đau bụng kinh nhanh nhất có thể bạn chưa biết](#)

[Top 12 địa chỉ khám hiếm muộn ở đâu tốt tại Hà Nội 2023](#)

[Chi phí chữa sùi mào gà hết bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[Chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[7 địa chỉ đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt tại Hà Nội?](#)

[Giải đáp: Chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền? Bảng giá 2023](#)

[Top 12 địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội 2023](#)

[Review 9 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất Hà Nội](#)